
 
 
 

 
 

ประเด็นข่าว หมายเหตุ 

          กัญชา  

ประเด็นสำคัญ 
     1. ประชุมสภาฯ ประเด็นกัญชา 
     สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (เดลินิวส์, ข่าวสด, ผจก., ไทยโพสต์, แนวหน้า) เว็บไซต์ (มติชน, ไทยโพสต์, ไทยรัฐ, เดลินิวส์, INN) 
     - นายศุภชัย โพธิ์สุ รองประธานสภาฯ แจ้งผลการหารือของ กมธ. ให้ตัดมาตรา 3 ท่ีระบุว่ากัญชา กัญชง ไม่ถือเป็นยาเสพ
ติดให้โทษตามกฎหมายว่าด้วยยาเสพติดออกทั้งมาตรา เพื่อให้กฎหมายเดินหน้าต่อไป โดยนายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ ส.ส.พรรค
เพื่อไทย ระบุการตัดไม่มีผลในทางปฏิบัติต่อการแก้ปัญหากัญชาเสรี  
     - นพ.ธงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ์ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยฯ กล่าวถึงกรณีที่ประชุมสภาฯ มีมติตัดมาตรา 3 เรื่อง กัญชา
ไม่ใช่ยาเสพติด ออกจากร่าง พ.ร.บ.กัญชาฯ ว่า ไม่มีผลกระทบอะไร ยังไม่ถือว่ากัญชาจะกลับไปเป็นยาเสพติด แต่จากการ
ถกเถียงในท่ีประชุมมีคำถามว่าแล้วกัญชาจะมีสถานะเป็นอะไร หากเปรียบเทียบกับกระท่อมที่ยังมีฤทธิ์เสพติดก็จำเป็นต้องมี
กฎหมายออกมาดูแล แต่ไม่ได้ทำให้กลับไปเป็นยาเสพติดไปโดยปรยิาย วันน้ีกัญชายังถือเป็นพืชสมุนไพร ส่วนการจะให้กลับไป
เป็นยาเสพติด คกก.ยาเสพติดของ อย. ต้องพิจารณาและเสนอกลับเข้าไปที่ คกก.ป.ป.ส.  
     - นายภราดร ปริศนานันทกุล ส.ส.พรรคภูมิใจไทย เผยการตัดมาตรา 3 ท่ีระบุ กัญชา กัญชง ไม่ถือว่าเป็นยาเสพติดให้โทษ
ตามกฎหมายว่าด้วยยาเสพติด หรือตามประมวลกฎหมายยาเสพติดออกไป ไม่เกี่ยวข้องกับสถานะกัญชา ปัจจุบันกัญชา 
ยกเว้นสารสกัด THC ที่มีค่าเกินกว่า 0.2% ไม่ใช่ยาเสพติด ประชาชนที่ใช้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย ไม่จำเป็นต้องกังวล 
เพราะประกาศกระทรวงสาธารณสุขบังคับใช้ ขอให้ประชาชนท่ีใช้ประโยชน์ไว้วางใจ 
     - รศ.พิพัฒน์ นนทนาธรณ์ นายกสมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยตัวแทนวิสาหกิจชุมชน เกษตรกร ผู้ป่วยและ
ญาติ ตัวแทนภาคธุรกิจแบบอุตสาหกรรม เครือข่ายประชาชนเพื่อการมีกฎหมายควบคุมกัญชาในประเทศไทย รวมตัวจัด
กิจกรรมเรียกร้องให้ ส.ส.รับร่าง พ.ร.บ.กัญชา กัญชง พ.ศ. ... ในวาระที่ 2  ยืนยันว่า ต้องการสนับสนุนให้ผ่าน ร่าง พ.ร.บ.
ฉบับนี้ ซึ่งจะทำให้สามารถควบคุมได้ทั้งแง่คุณภาพ การเข้าถึง จะเป็นประโยชน์ต่อประชาชน ขอให้เน้นด้านการแพทย์ก่อน 
และคุมให้เยาวชนใช้อย่างถูกวิธี ทั้งนี้ หากร่างฉบับนี้ไม่ผ่านสภาฯ จะเดินหน้าต่อ การปลดล็อกกัญชาต้องใช้เวลา ที่สำคัญคือ
อย่าปิดกั้นข้อมูลกับประชาชน อย่ายัดเยียดว่ากัญชาคือยาเสพติด อยากให้ทำความเข้าใจกันใหม่ 
     สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ข่าวสด เว็บไซต์ข่าวสด 
     - นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ หัวหน้าพรรคก้าวไกล แถลงจุดยืนของพรรค คิดว่ากัญชาสามารถก้าวหน้าได้มากกว่ากัญชาทาง
การแพทย์ และสามารถเป็นกัญชาสันทนาการที่มีการควบคุมได้ ย้ำว่าต้องมีกฎหมายออกมาควบคุม 
     2. พัฒนาระบบบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 
     สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (กท.ธุรกิจ) เว็บไซต์ (สยามรัฐ, ผจก., บางกอกทูเดย์, แนวหน้า, thailandplus) 
     - นพ.ประพนธ์ ตั้งศรีเกียรติกุล ผู้ช่วย รมต.ประจำสำนักนายกฯ เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพ
อบจ. ด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์ทางเลือก และการใช้สมุนไพรทางการแพทย์แบบบูรณาการ ระดับปฐมภูมิ เพื่อให้ 
รพ.สต.ทั่วประเทศกว่า 2,000 แห่ง ใช้สมุนไพรกัญชา และกัญชง เพื่อเป็นทางเลือกในการดูแลผู้ป่วย และประชาชนในชุมชน 
    3.กัญชาทางการแพทย์ 
     สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน hfocus thebangkokinsight thereporter ประชาชาติธุรกิจ)  
     -พญ.มิ่งขวัญ วิชัยดิษฐ ผอ.สถาบันโรคผิวหนัง กล่าวว่า ขณะนี้สถาบันฯ ค้นคว้าวิจัยสูตรเวชสำอางต้นแบบมาแล้ว 18 
สูตรตำรับ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์บำรุงผิว ผลิตภัณฑ์บำรุงเส้นผม ผลิตภัณฑ์นวดผิวกายเพื่อผ่อนคลาย พร้อมใช้เทคโนโลยีห่อหุ้ม
ระดับนาโน (Nanoencapsulation) เข้ามาช่วยในการละลายและเพิ่มความคงตัวของสารสกัดจากกัญชา  โดยเลือกใช้เฉพาะ
สาร cannabidiol (CBD) และ terpenes เนื่องจากไม่มีฤทธิ์ต่อจิตประสาท จึงมีความปลอดภัยในการใช้มากกว่า THC  
พร้อมร่วมกับภาคเอกชนต่อยอดพัฒนาเชิงพาณิชย์ ได้แก่ บริษัท สยามเวลเนส เอมารา ซึ่งเป็นผู้จัดจำหน่ายในอุตสาหกรรม
เวชสำอาง และ บมจ.สยามเวลเนสกรุ๊ป เจ้าของธุรกิจสปาแอนด์เวลเนส Let's relax ซึ่งเป็นบริการสปาที่มีสาขาทั่วประเทศ 
ทั้งนี้เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและยกระดับนวัตกรรมสู่ Medical and Wellness Service อย่างครบวงจร 
     4.จับกุมผู้กระทำผิดกฎหมาย 
     สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ข่าวสด) เว็บไซต์ ( ข่าวสด ผู้จัดการ ไทยโพสต์ แนวหน้า newtv thaiPBS thebangkokinsight  
thereporter mcot new1live topnews   )  
     -นพ.ธงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ์ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก ได้ร่วมกับสน.ทองหล่อ ทีมตำรวจเฉพาะ

- 
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กิจ พนักงานเจ้าหน้าที่กรมอนามัย กรมวิชาการเกษตร และ อย.ลงพื้นที่แถวทองหล่อ เพื่อตรวจสำรวจผู้กระทำความผิด
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข สมุนไพรควบคุม (กัญชา)พ.ศ. 2565 ซึ่งเป็นการปฏิบัติการต่อเนื่องจากการตรวจบริเวณถนน
ข้าวสาร เขตพระนคร ท่ีผ่านมา โดยดำเนินการตรวจใบอนุญาตประกอบกิจการร้านค้าต่างๆ ว่า จำหน่ายกัญชาได้ถูกต้องตาม
กฎหมายหรือไม่  ทั้งนี้ พบผู้กระทำผิด 6 ราย จำแนกเป็นรถเร่ (food truck) 5 ราย ได้จำหน่ายหรือแปรรูป แบบพันลำ/
จำหน่ายช่อดอก โดยไม่ได้รับอนุญาต โดยจำนวนนี้มี 3 ราย ที่ได้แสดงใบอนุญาตเข้าข่ายเป็นเท็จ และอีก 1 ราย มีสถาน
ประกอบการชัดเจน แต่จำหน่ายหรือแปรรูปช่อดอกกัญชา โดยไม่ได้รับอนุญาต  

          โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  

ประเด็นสำคัญ 
      1. คลัสเตอร์บ้านพักคนชรา 
      สื่อที่นำเสนอ นสพ. (แนวหน้า, ข่าวสด) เว็บไซต์ (แนวหน้า, ข่าวสด, สยามรัฐ) 
      -นพ.วิญญู จันทร์เนตร รองนายแพทย์ สสจ.นครราชสีมา รายงานเกิดคลัสเตอร์โควิด 19 ในสถานสงเคราะห์บ้านพัก
คนชรา ใน อ.เมือง 2 แห่ง เป็นการติดเช้ือซ้ำซากในรอบปี 2565 รวม 4 ครั้ง แห่งแรกคือ สถานสงเคราะห์บ้านธรรมปกรณ์
โพธิ์กลาง เกิดจากเจ้าหน้าที่ไปร่วมงานศพและนำเช้ือมาติดคนชรา 9 ราย อาการสีเขียว ป่วยสะสม 10 ราย และแห่งที่ 2 
สถานสงเคราะห์คนชราบ้านธรรมปกรณ์วัดม่วง มีจนท.ติดเชื้อแต่มาทำงานปกติ โดยไม่ได้ปฏิบัติตามมาตรการสาธารณสุข ทำ
ให้มีผู้ติดเชื้อเป็นเจ้าหน้าที่ 10 ราย คนชรา 26 ราย ป่วยสะสม 39 ราย ขณะนี้ อยู่ระหว่างการเฝ้าระวังและให้ตรวจ ATK ยัง
ไม่พบผู้ป่วยเพิ่มขึ้น 
       -นายสยาม สิริมงคล ผวจ.นครราชสีมา กล่าวว่า จังหวัดเร่งรณรงค์ฉีดวัคซีนให้ได้มากท่ีสุด กระจายไปทุกรพ.และรพ.สต. 
ทั้ง 32 อำเภอ วัคซีนมีเพียงพอ ทั้งนี้ ผู้ติดเช้ือโควิดสูงขึ้นจริง แต่ยังไม่ถึงขั้นต้องเปิดรพ.สนาม ผู้ป่วยที่เสียชีวิตส่วนใหญ่ไม่ได้
รับวัคซีน และอีกส่วนรับแค่ 2 เข็ม ยังไม่ได้รับเข็มกระตุ้น  
       2. ยาต้านไวรัสแบบค็อกเทล 
      สื่อที่นำเสนอ เว็บไซต์ คมชดัลึก 
      - ศูนย์จีโนมทางการแพทย์ เผยหลายประเทศกำลังเร่งพัฒนายาต้านไวรัสแบบค็อกเทลหรือการใช้ยาอย่างน้อย 2 ชนิด
พร้อมกัน (antiviral combination therapy) โดยเฉพาะยาที่มีกลไกการออกฤทธิ์แตกต่างไปจากยาที่มีในปัจจุบัน ซึ่งพบว่า
สามารถใช้ปริมาณยาน้อยกว่าการใช้ยาเดี่ยวค่อนข้างมาก ในการยับยั้งการเพิ่มจำนวนโควิด19 ในเซลล์ติดเชื้อ และช่วยลด
ผลข้างเคียงจากการใช้ยา เช่น การใช้อินเตอร์เฟอรอน แอลฟา ( interferon-alpha/IFN-α) ร่วมกับ Transmembrane 
protease, serine 2 (TMPRSS2) Inhibitor นอกจากนี้ การใช้ยาแก้อักเสบ (corticosteroid) อย่างเป็นระบบมีความสำคัญ
อย่างมากในการควบคุมการลดระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายไม่ให้เกินเลย การทำลายเซลล์ของระบบทางเดินหายใจ 

- 

 บทความ 
      สื่อที่นำเสนอ : นสพ. ข่าวสด คอลัมน์ บทบรรณาธิการ ข่าวสด 
      -กรม คร.ระบุผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่ยังเป็นกลุ่ม 608 ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป ผู้ป่วย 7 โรคเรื้อรัง และหญิงตั้งครรภ์ ปัจจัย
สำคัญคือ ไม่ได้รับวัคซีน ได้รับวัคซีนไม่ครบ ไม่ได้รับเข็มกระตุ้น หรือรับเข็มกระตุ้นนานเกิน 3 เดือน โดยแนะนำต้องฉีดอย่าง
น้อย 4 เข็ม หรือเมื่อรับเข็มสุดท้ายนานเกิน 4 เดือนแล้วควรฉีดเข็มกระตุ้น แต่สิ่งสำคัญคือการป้องกันตนเองอย่างต่อเนื่อง 
โดยเฉพาะการสวมหน้ากากอนามัย เมื่อมีอาการทางเดินหายใจหรืออยู่ในสถานท่ีแออัด ล้างมือ เว้นระยะห่าง เพื่อป้องกันเชื้อ
โควิดที่มีแนวโน้มจะเพิ่มมากข้ึนในช่วงปลายปี 
       สื่อที่นำเสนอ : นสพ. ข่าวสด สกู๊ปเฝ้าระวังภัยโควิด 
       -การกลับมาอีกครั้งของโควิดขณะนี้ไม่ใช่การแพร่ระบาดใหญ่เหมือนในอดีต นพ.ยง ภู่วรวรรณ แห่งคณะแพทยศาสตร์
จุฬา ฯ ระบุว่า โควิด 19 ในไทยขณะนี้เป็นไวรัสประจำฤดูกาล ระบาดปีละ 2 ครั้ง คือ ช่วงมิ.ย.-ก.ย. และพ.ย.-ก.พ. วัคซีนไม่
สามารถป้องกันได้ แต่ทำให้ไม่ป่วยหนักและป้องกันการเสียชีวิต เชิญชวนผู้ที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนไปรับบริการด่วน ประเทศไทย
ผ่านประสบการณ์เรื่องการควบคุมโควิดมามาก จึงเช่ือว่าจะผ่านช่วงการแพร่ระบาดได้ดี แต่ทุกคนต้องไม่ประมาทไม่การ์ดตก  

 

          ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ  

การจัดสรรงบบัตรทองปี 2566 
     สื่อนำเสนอ : นสพ.เดลินิวส์ เว็บไซต์ (เดลินิวส์ , กรุงเทพธุรกิจ, thebangkokinsight, สยามรัฐ, Mgronline, ข่าวสด,     
มติชน, posttoday, ฐานเศรษฐกิจ)       
   -  นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรมว. สธ. กล่าวว่า ในฐานะประธาน บอร์ด สปสช. กรณียังไม่มีการลงนามในร่าง
หลักเกณฑ์การบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2566 เนื่องจากยังไม่มีความชัดเจนในเรื่องงบ
ส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค ที่ให้ครอบคลุมสิทธิสวัสดิการข้าราชการและประกันสังคม อาจไม่ถูกต้องตาม พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ พ.ศ.2548 ทำให้ยังไม่มีการจัดสรรงบประมาณลงไปยังหน่วยบริการ มติที่ประชุมบอร์ด สปสช. เห็นด้วยที่ให้มีการทำความ
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ชัดเจนในประเด็นข้อกฎหมาย โดยปรึกษาคณะกรรมการกฤษฎีกาและเลขาธิการ ครม. และมีมติประกาศหลักเกณฑ์การดำเนินงาน
และบริหารจัดการกองทุนบัตรทองปี 2566 โดยเร่งจัดสรรงบส่วนใหญ่ให้กับหน่วยบริการต่าง ๆ ก่อน เพื่อไม่ให้กระทบกับการดูแล
ประชาชน และชะลอการจัดสรรงบส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคบางส่วน  
ภารกิจการถ่ายโอน รพ.สต. 
     สื่อนำเสนอ :  นสพ.กรุงเทพธุรกิจ 
   -  นพ.ธงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ์ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยฯ กล่าวว่า ภารกิจการถ่ายโอน รพ.สต. จะต้องพัฒนาระบบ
ปฐมภูมิ โดยเฉพาะบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เพื่อดูแลสุขภาพประชาชนในพื้นที่สร้างสุขภาวะที่ดี 
มุ่งเน้นแพ็คเกจตามกลุ่มเป้าหมาย ได้นำจุดแข็งของบริการแบบองค์รวมมาวางแนวทางการขับเคลื่อนให้เป็นรูปธรรม ได้แก่ 1.
วิเคราะห์และหารูปแบบการให้บริการประชาชนท่ีเหมาะสมร่วมกับสหวิชาชีพ 2.กำหนด Service Package ที่มีมาตรฐานเป็น
ที่ยอมรับมุ่งเน้นการส่งเสริมสขุภาพและจดัทำแนวปฏิบัติตามกลุ่มเป้าหมายสำคัญ 3.กำหนดแนวทางขับเคลื่อนการดำเนินการ
ในแต่ละรพ.สต. 4. ใช้ศาสตร์การแพทย์แผนไทยฯ ส่งเสริมสุขภาพกลุ่มผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง และ 5.พัฒนาโปรแกรมใน
การดูแลสุขภาพด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย ฯ ที่เหมาะสมและสามารถเช่ือมต่อกับ สธ.ในอนาคต  
    นายวีระชัย ก้อนมณี ผู้ทรงคุณวุฒิ สปสช. กล่าวว่า จะจัดสรรค่าบริการสาธารณสุขแก่หน่วยบริการถ่ายโอน ภายใต้
ข้อตกลงร่วมกันระหว่างหน่วยบริการประจำและหน่วยบริการถ่ายโอน ในส่วนบริการแพทย์แผนไทย ปีงบ 2566 สปสช.
จัดสรรรวม 797.093 ล้านบาท แยกเป็น 1. บริการหัตถการแพทย์แผนไทย จ่ายแบบเหมาจ่ายตามผลงาน และจ่ายตาม
รายการบริการ รวม 497.093 ล้านบาท และ 2.รายการยาสมุนไพรกลุ่มที่มีประสิทธิภาพชัดเจน/ใช้ทดแทนยาแผนปัจจุบัน 
300 ล้านบาท นอกจากนี้ ยังสามารถขอรับงบประมาณสนับสนุนการแพทย์แผนไทย การแพทย์ทางเลือก และการใช้สมุนไพร
ทางการแพทย์ผ่านกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น  

 

คลินิกผู้สูงอายุ 
     สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(แนวหน้า) , เว็บไซต์(แนวหน้า thebangkokinsight) 
    -  นพ.ไพโรจน์ สุรัตนวนิช รองอธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า ปัจจุบันประเทศไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์มีประชากรที่มี
อายุเกิน 60 ปี ประมาณ 13 ล้านคน สถาบันเวชศาสตร์สมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ จึงเปิดให้บริการคลินิก ผู้สูงอายุ 
โดยให้บริการสำหรับผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป เป็นการประเมินสภาวะสุขภาพทางกาย ด้านการรู้คิด และทางสังคม รวมถึงการให้
คำแนะนำดูแลปัญหาสุขภาพที่พบบ่อยในการดำรงชีวิตประจำวัน 
      พญ.บุษกร โลหารชุน ผอ.สถาบันเวชศาสตร์สมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ กล่าวว่า คลินิกผู้สูงอายุเปิดบริการ ดังนี้ 
1.ประเมินความสามารถในการทำกิจวัตรประจำวัน 2.คัดกรองความเสี่ยงโรคหัวใจและหลอดเลือด 3.คัดกรองความเสี่ยงหกล้ม 4.
ประเมินสุขภาพช่องปาก 5.คัดกรองข้อเข่าเสี่อม 6.คัดกรองภาวะกลั้นปัสสาวะไม่อยู่ 7.ประเมินปัญหาด้านการนอน 8.คัดกรองภาวะ
ซึมเศร้า 9.คัดกรองภาวะสมองเสื่อม 10.คัดกรองสุขภาวะทางตาและ 11.คัดกรองภาวะด้านโภชนาการ รวมถึงแนะนำ ปรึกษาเรื่อง
การใช้ยาและการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ โดยทีมสหวิชาชีพ ด้วยเครื่องมือที่มีคุณภาพสูง    

 

สถานการณ์ฝุ่น PM2.5 
     สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ข่าวสด) เว็บไซต์(ข่าวสด สยามรัฐ ผู้จัดการ tnnthailand mcot thebangkokinsight hfocus ejan) 
    -  นพ.อรรถพล แก้วสัมฤทธิ์ รองอธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า กรมควบคุมมลพิษคาดการณ์แนวโน้มฝุ่น PM 2.5 ปี 2566 อาจสูง
กว่าปีที่ผ่านมา โดยเฉพาะพื้นที่เขตเมือง กลุ่มเสี่ยงที่จะได้รับผลกระทบมากคือเด็ก หญิงตั้งครรภ์ ผู้สูงอายุ และผู้ที่มีโรคประจำตัว 
เช่น โรคระบบทางเดินหายใจ หอบหืด เป็นต้น ขอให้ติดตามสถานการณ์ฝุ่น  เฝ้าระวังและประเมินอาการตนเอง พิจารณาจาก
ระดับสีค่าฝุ่น PM 2.5 ดังนี้ 1.สีฟ้า ทำกิจกรรมนอกบ้านได้ตามปกติ 2. สีเขียว กลุ่มเสี่ยงควรหลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมนอกบ้าน และ
เฝ้าระวังสุขภาพตนเอง 3.สีเหลือง ประชาชนทั่วไปควรหลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมนอกบ้าน 4.สีส้ม ประชาชนทั่วไปควรลดหรือจำกัด
การทำกิจกรรมนอกบ้าน กลุ่มเสี่ยงควรลดเวลาการทำกิจกรรมนอกบ้าน 5.สีแดง ระดับที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ ควรลดหรืองดการ
ทำกิจกรรมนอกบ้าน สำหรับกลุ่มเสี่ยงให้งดออกนอกบ้าน ถ้าออกนอกบ้านให้สวมหน้ากากป้องกันฝุ่นทุกครั้ง โดยเลือกหน้ากาก 
N95 ที่มีขนาดเหมาะแนบกระชับกับใบหน้าครอบจมูกและใต้คางได้อย่างมิดชิด หากมีอาการผิดปกติให้รีบไปพบแพทย์  

 

บทเรียนจากการแก้ไขปัญหาเอดส์ 
     สื่อนำเสนอ :  นสพ.แนวหน้า  
   -  นพ.ปรีชา เปรมปรี รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า  วันที่ 12 ธ.ค.ของทุกปีเป็นวันหลักประกันสุขภาพสากล จึงได้
ร่วมกับภาคีเครือข่ายและภาคประชาสังคม ลงพื้นที่ศึกษาดูงานควบคู่กับการประชุมคณะกรรมการบริหารของโครงการโรค
เอดส์แห่งสหประชาชาติ ครั้งที่ 51 (The 51 st UNAIDS PCB) ที่จ.เชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 12-13 ธ.ค. 2565 ที่ผ่านมา 
ภายใต้แนวคิด "ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง เสริมสร้างพลังภาคีเครือข่ายและบูรณาการ แก้ไขปัญหาเอชไอวี เข้าสู่หลักประกัน
สุขภาพ เพื่อยุติปัญหาเอดส์ในปี พ.ศ. 2573: บทเรียนจากการแก้ไขปัญหาเอดส์ เพื่อลดการตีตราและการเลือกปฏิบัติที่
เกี่ยวข้องกับเอชไอวีของหน่วยบริการสุขภาพ เพื่อนำไปสู่การแลกเปลี่ยน บทเรียนการดำเนินงานของไทยที่เน้นคนเป็น
ศูนย์กลาง ภายใต้ความร่วมมือของทุกภาคส่วน และการบูรณาการเข้าสู่ระบบหลักประกันสุขเพื่อให้เกิดความยั่งยืน 
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มะเร็ง 
    สื่อนำเสนอ : นสพ.ข่าวสด  
    - สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ตระหนักถึงความสำคัญและประโยชน์ของการตรวจคัดกรองค้นหามะเร็งระยะเริ่มแรก จึงร่วมกับ
ภาคีเครือข่ายผลักดันนโยบายการคัดกรองโรคมะเร็งเพื่อให้ประชากรกลุ่มเป้าหมายเข้ารับการคัดกรองทั่วถึง ควบคู่กับการ
จัดทำสื่อความรู้สำหรับประชาชน และการจัดอบรมสร้างความรู้ความเข้าใจในการป้องกันและคัดกรองโรคมะเร็งให้กับ
บุคลากรทางการแพทย์ของ สธ. และมีโครงการคัดกรองโรคมะเร็ง ได้แก่ มะเร็งเต้านม มะเร็งปากมดลูก และมะเร็งลำไส้ใหญ่
และไส้ตรง เข้ารับการตรวจคัดกรองที่ รพ.สต. หรือโรงพยาบาลใกล้บ้าน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ซึ่งหากพบผลผิดปกติก็จะ
วินิจฉัยโรคด้วยการส่องกล้อง และหากวินิจฉัยว่าเป็นโรคมะเร็งสามารถเข้าสู่การรักษาอย่างรวดเร็ว โดยไม่ต้องมีใบส่งตัว ใน 
ร.พ.ท่ีรักษาโรคมะเร็งในเครือข่ายสปสช.กว่า 190 แห่งทั่วประเทศ ผ่านทางโครงการ Cancer Anywhere ซึ่งปัจจุบันใช้ได้กับ
ผู้ป่วยสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ซึ่งเป็นประชากรส่วนใหญ่ของประเทศ 

 

ร้านยาชุมชนอบอุ่น 
    สื่อนำเสนอ : นสพ. (กรุงเทพธุรกิจ บทความพิเศษ) เว็บไซต์ (thereporters) 
    - นพ.นพพร ช่ืนกลิ่น ผอ. สวรส. เผยการ “รับยาที่ร้านยา” สิ่งดีๆที่ต้องเริ่มต้น เพื่อให้ประชาชนท่ีได้รับสิทธิบัตรทอง 30 
บาท ในกรณีที่มีอาการเจ็บป่วยเล็กน้อย ไปรับยาที่ร้านยาชุมชนอบอุ่น นับเป็นการเปลี่ยนแปลงระบบสุขภาพที่สำคัญ และ
ยังคงต้องมีการพัฒนาจุดคานงัดต่างๆ ไปพร้อมกัน ท้ังด้านการรับรองคุณภาพร้านยาให้ครอบคลุมทั่วทั้งประเทศ มาตรฐาน
แนวทางการรักษา/ การให้บริการโดยเฉพาะในกรณีโรคสำคัญๆ การเสริมศักยภาพเภสัชกร ระบบการเบิกจ่ายที่มี
ประสิทธิภาพ ตลอดไปจนถึงการเข้าถึงของประชาชนอย่างท่ัวถึง 

 

ร้องถูกปลอมลายเซ็นสั่งซ้ือยา อตร. 
     สื่อนำเสนอ : นสพ. (เดลินิวส์, ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (ผจก., ch7, ch3plus, mcot)  
    - นายนิกม์ แสงศิรินาวิน อายุ 40 ปี เจ้าของร้านขายยานพรัตน์ เข้าแจ้งความกับศูนย์รับแจ้งความกองบัญชาการตำรวจ
สอบสวนกลาง เอาผิดขบวนการปลอมเอกสารทางการแพทย์ เพื่อนำไปซื้อยาอันตรายจำนวนมาก โดยให้การว่า เมื่อเดือน 
มิ.ย.ที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่ อย. ได้แจ้งว่าพบการสั่งยาอันตรายจากบริษัทยา 2 แห่ง จำนวนครั้งละไม่ต่ำกว่า 10 ล้านบาท จึง
ตรวจสอบไปทางบริษัทยาคู่ค้า พบว่ามีกลุ่มบุคคลปลอมเอกสารลายเซ็นของบิดา ซึ่งเป็นอดีตนายพลตำรวจและนายแพทย์
นำไปใช้สั่งซื้อ ตลอดช่วง 1 ปีท่ีผ่านมามีการสั่งยามาแล้วไม่ต่ำกว่า 10 ครั้ง มูลค่ากว่า 100 ล้านบาท อย.จึงขอให้บริษัทระงับ
โค้ดการสั่งยาของบิดาไว้ก่อน เพราะอาจถูกคนร้ายนำไปใช้เป็นส่วนผสมของยาเสพติด เช่น เคนมผง  

 

 


